

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên**

Thực hiện Công điện Hòa tước số 5373/CĐ-VPCP ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên báo cáo như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

##### **1. Việc khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên**

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 19 Giấy phép khai thác khoáng sản cát sỏi được cấp phép cho 12 đơn vị tổ chức khai thác (gồm: huyện Phú Lương 03 giấy phép; huyện Đồng Hỷ 05 giấy phép; huyện Võ Nhai 03 giấy phép; thị xã Phổ Yên 06 giấy phép; huyện Phú Bình 01 giấy phép; thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công 01 Giấy phép).

Trong 19 Giấy phép khai thác được cấp có: 15 mỏ đã đi vào hoạt động khai thác (hiện có: 11 mỏ vẫn đang hoạt động, 04 mỏ hiện đang tạm dừng); 04 mỏ chưa khai thác (đang giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản mỏ).

Sản lượng cát sỏi khai thác năm 2014: 89.273 m<sup>3</sup>, năm 2015: 74.743 m<sup>3</sup> và năm 2016: 91.006 m<sup>3</sup>.

Tổng nộp ngân sách trong năm 2014, 2015 và 2016 là gần 4 tỷ đồng (gồm tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường).

Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã phê duyệt là 83,22 tỷ đồng (nộp từ năm năm 2014 đến năm 2037); trong đó số tiền phải nộp năm 2014 là 5,28 tỷ, năm 2015 là 4,49 tỷ và năm 2016 là 12,83 tỷ.

Nhìn chung, các tổ chức được cấp phép hoạt động khoáng sản đã cơ bản chấp hành các nội dung quy định của Luật Khoáng sản và các pháp luật có liên quan; thực hiện đúng các nội dung của Giấy phép, tuân thủ quy trình, quy phạm an toàn lao động, thiết kế mỏ và các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tài chính: thuế tài nguyên, phí môi trường, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,...

Các hoạt động khoáng sản cát sỏi đã cơ bản đáp ứng được nguồn nguyên liệu phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, còn một số tồn tại: Một số dự án chậm triển khai thực hiện đưa mỏ vào khai thác, chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền cấp

quyền khai thác khoáng sản còn chậm và chưa đầy đủ. Việc thực hiện các quy định trong quá trình tổ chức khai thác (như bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ, công tác an toàn mỏ, lập bản đồ, mặt cắt hiện trạng định kỳ, kiểm kê trữ lượng mỏ trong khai thác, thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến lập thiết kế mỏ, lập kế hoạch khai thác hàng năm, thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, chương trình quan trắc giám sát môi trường...) của nhiều tổ chức hoạt động khoáng sản chưa được quan tâm, chưa thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở một số nơi vẫn còn đề xảy ra và tái diễn, chưa được xử lý triệt để, tình trạng vi phạm pháp luật trong vận chuyển khoáng sản như: gian lận thương mại, chở quá tải, chở vượt quá chiều cao; chở rơi vãi ra đường,... vẫn xảy ra, gây hư hỏng công trình giao thông, thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, không đảm bảo an toàn giao thông.

## **2. Về công tác rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản**

UBND tỉnh Thái Nguyên quan tâm thực hiện rà soát, cập nhật, lập mới hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch về khoáng sản, đảm bảo phù hợp với quy hoạch về khoáng sản của cả nước.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc: Lập, điều chỉnh, phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Về cơ bản các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng, làm căn cứ cho công tác quản lý cấp phép theo quy định của Luật khoáng sản. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc lập, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và phê duyệt Quy hoạch về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền. Cụ thể gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 17/6/2011; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định 1427/QĐ-UBND ngày 18/6/2015.

## **3. Công tác cấp phép khai thác cát sỏi**

Theo quy định tại Điều 82 của Luật khoáng sản năm 2010: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Theo đó, đối với các điểm mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu chặt

chế, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, gắn khai thác với chế biến, xem xét ưu tiên đối với các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, có cơ sở chế biến sâu nhằm tăng hiệu quả khai thác, sử dụng khoáng sản, đảm bảo việc khai thác và sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, đồng thời bảo vệ môi trường. Đến nay, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh cho thấy việc cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh nói riêng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

#### **4. Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi**

##### *4.1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện*

Trên cơ sở các văn bản quy định hướng dẫn Luật khoáng sản, ngay sau khi có nội dung Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ động tích cực vào cuộc, đã tổ chức họp, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời ban hành các văn bản, Chỉ thị nhằm tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác, tập kết mua bán, vận chuyển cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể gồm:

- Văn bản số 473/UBND-KTN ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, mua bán cát sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Thông báo số 47/TB-UBND ngày 31/3/2017 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị về phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, tập kết mua bán, vận chuyển cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Văn bản số 1736/UBND-CNN ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải ký cam kết, chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải ký cam kết và chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn quản lý. Tại buổi ký cam kết có sự chứng kiến tham dự, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở ngành liên quan, các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương đưa tin, tuyên truyền.

##### *4.2. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản*

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thanh tra, kiểm tra việc tổ chức khai thác khoáng sản của 15 mỏ khai thác cát sỏi đối với 14 doanh nghiệp. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy: Về cơ bản các đơn vị khai thác đã chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn những đơn vị chưa thực hiện tốt như: Công tác lập, thẩm định thiết kế mỏ còn hạn chế, chưa thực hiện đúng việc sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước; một số đã được cấp phép xả thải nhưng đã xả thải vượt lưu lượng được cấp phép nhiều lần; chưa xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường hoặc có xây dựng nhưng không đầy đủ, không đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khai thác, chế biến và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; hoạt động khai thác, chế biến còn gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, chưa thực hiện nghiêm túc việc quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đã được xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận... Quá trình kiểm tra đã phát hiện nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Truy thu 297,402 triệu đồng tiền thuê đất, tịch thu giá trị khoáng sản khai thác vượt công suất với số tiền 291,34 triệu đồng, yêu cầu nộp 101,765 triệu đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản vào tài khoản của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 60.000.000 đồng đối với 01 tổ chức; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 03 tổ chức với số tiền là 20,750 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành thanh tra, kiểm tra 20 mỏ do Bộ, ngành cấp và kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép khai thác đối với 60 mỏ do UBND tỉnh cấp. Quá trình kiểm tra hồ sơ đã tiến hành kiểm tra tại thực địa 11 mỏ. Kết quả kiểm tra đã phát hiện nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

#### *4.3. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác*

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ, trong đó có việc xây dựng và ban hành Đề án quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2017-2020. Nội dung đề án đã đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khoáng sản trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản. Thực hiện các nội dung của đề án, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản để chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thành lập Đội kiểm tra liên

ngành về khoáng sản của tỉnh để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các huyện có nhiều khoáng sản thành lập Ban Chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản và Đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành về khoáng sản. Các xã có nhiều khoáng sản đã thành lập tổ công tác liên ngành để tham mưu và giúp UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quản lý.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành tỉnh, các ngành chức năng ở tỉnh đã phối hợp với UBND cấp huyện, UBND xã tổ chức 12 cuộc kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản cát sỏi trái phép. Qua các cuộc kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, yêu cầu các đối tượng dừng khai thác, lập biên bản bàn giao cho UBND các huyện, xã nơi có hoạt động trái phép khoáng sản xử lý theo thẩm quyền, đồng thời yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã triển khai các biện pháp đồng bộ để ngăn chặn, giải toả hoạt động tàng trữ, khai thác trái phép khoáng sản cát sỏi trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi hoạt động trái phép khoáng sản cát sỏi theo quy định. Đến nay, về cơ bản việc khai thác khoáng sản cát sỏi trái phép đã được đẩy lùi, hạn chế. Tuy nhiên, một số khu vực dọc Sông Công, sông Cầu và các suối nhánh thuộc các huyện Đại Từ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khai thác trái phép....

## **II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Khó khăn, tồn tại**

- Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản của chính quyền cấp huyện, xã tại một số địa phương kém hiệu quả, chưa tổ chức thực hiện tốt và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp quản lý tại các địa phương có địa bàn giáp ranh còn chưa chặt chẽ.

- Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở một số nơi vẫn còn để xảy ra và tái diễn, chưa được xử lý triệt để, tình trạng vi phạm pháp luật trong vận chuyển khoáng sản như: gian lận thương mại, chở quá tải, chở vượt quá chiều cao; chở rơi vãi ra đường,...vẫn xảy ra, gây hư hỏng công trình giao thông, thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, không đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp tuy đã được quan tâm thực hiện song hiệu quả thấp; việc đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện các quy định của pháp luật của các ngành có liên quan có lúc chưa kịp thời.

- Một số đơn vị có quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu nên việc quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và đầu tư khắc phục môi trường còn hạn chế.

Còn có đơn vị khai thác khoáng sản sử dụng các thiết bị, máy móc cũ, lạc hậu, dây truyền công nghệ không đồng bộ. Vì vậy, hiệu quả của các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản còn hạn chế, còn tình trạng gây ô nhiễm môi trường, gây sụt lún, mất nước tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

- Các khu vực khai thác cát sỏi lòng sông thường là khu vực phân chia địa giới hành chính, liên quan đến nhiều địa bàn xã, huyện, tỉnh dẫn đến công tác quản lý khó khăn, các đối tượng khai thác trái phép thường lợi dụng hoạt động.

- Việc chấp hành thực hiện các quy định, nghĩa vụ của các đơn vị khai thác cát sỏi còn chưa được quan tâm thực hiện.

## **2. Nguyên nhân**

- Các quy định pháp luật về khoáng sản chưa có hướng dẫn cụ thể gây khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện tại địa phương; các biện pháp xử lý, chế tài chưa đủ mạnh để bắt buộc tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát đã được tăng cường nhưng chưa thường xuyên, chưa thực sự có hiệu quả.

- Cấp uỷ, chính quyền và các ngành chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, có biểu hiện mất dân chủ, cán bộ thi hành công vụ thực hiện chưa đúng chính sách pháp luật đất đai. Một số vụ việc khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai xảy ra chưa xử lý kịp thời, nghiêm minh, gây bất bình trong nhân dân. Ngoài ra, chưa có chế tài cụ thể về việc xử lý công dân lạm dụng quyền dân chủ trong việc khiếu nại, tố cáo, gây mất thời gian cho cơ quan giải quyết.

- Sự phối hợp giữa cấp, ngành và các đoàn thể có nơi chưa chặt chẽ và thường xuyên do đó các khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, gây nên khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

- Hoạt động quản lý nhà nước của một số đơn vị cấp xã kém hiệu quả, chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, chưa thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật; việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khoáng sản trái phép có lúc chưa kịp thời.

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhiều đơn vị khai thác khoáng sản còn hạn chế, sau khi được cấp phép chưa thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới để thực hiện, chưa tự giác thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

- Do nhu cầu về cát sỏi phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng, xây dựng nông thôn mới... là rất lớn, chưa tìm được vật liệu khác để thay thế cho việc xây dựng, dẫn đến các đối tượng đã tìm mọi cách để khai thác cát sỏi trái phép.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

#### **1. Các giải pháp thực hiện**

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản. Thực hiện tốt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản. Thường xuyên rà soát, cập nhật, lập mới hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng các quy hoạch về khoáng sản, đảm bảo phù hợp với quy hoạch về khoáng sản của cả nước.

- Thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản chặt chẽ theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự theo quy định của pháp luật; gắn khai thác với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Xây dựng cơ chế, chính sách bắt buộc các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản phải có kế hoạch, phương án hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước, chống thất thu thuế trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đối với các khu vực xảy ra khai thác trái phép nhiều lần cần đẩy nhanh việc cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng các chế tài bắt buộc các tổ chức cá nhân ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, nộp đầy đủ phí bảo vệ môi trường theo sản lượng khai thác, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm định kỳ và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết.

- Xây dựng các chế tài để bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản để tăng giá trị kinh tế của khoáng sản, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

- Hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả. Có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về điều kiện đối với tổ chức tham gia thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

- Kiện toàn, xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND các tỉnh, các huyện, các xã tại khu vực giáp ranh.

- Xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện làm ngơ, dung túng, bảo kê cho các hoạt động cát sỏi trái phép.

## 2. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành:

- Sớm tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; Thông tư hướng dẫn quản lý cát sỏi lòng sông, nạo vét lòng hồ...; Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là hướng dẫn phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Cần có quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với các phương tiện, thiết bị khai thác xúc, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát sỏi trên sông phải được đăng kiểm, kiểm định, đảm bảo an toàn đường thủy.

- Tăng cường các biện pháp xử lý, có chế tài mạnh để bắt buộc tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

### Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - CT và các PCT UBND tỉnh;
  - Sở TN&MT;
  - LĐVP: đ/c Hải;
  - Lưu: VT, CNN.
- DAT. BC. 30/5. 15b



CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc